

ประจำวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2557

ส.ว.ระบุโครงการรับจำนำข้าวล้มเหลว

งานเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “เลิกจำนำข้าว แล้วทางออกของชาวนาคืออะไร” จัดโดย คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา มีนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เป็นประธาน พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี ตัวแทนกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวจะไม่สามารถทำต่อไปได้ โดย 3 ปีที่ผ่านมารัฐขายข้าวได้เพียง 300,000 ล้านบาท ขาดทุน 500,000 ล้านบาท ชาวนาได้รับเงินจริงเพียง 100,000 ล้านบาท มองว่าโครงการรับจำนำข้าวล้มเหลว ซึ่งทางออกที่ดีที่สุด คือการช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต โดยเกษตรกรที่ถือครองที่ดินไม่เกิน 20 ไร่ จ่ายไร่ละ 2,000 บาท บวกกับประกันราคาข้าวเปลือกตันละ 8,000 บาทที่ความชื้น 15% และเกษตรกรที่ถือครองที่ดินเกิน 30 ไร่ จะไม่มีการช่วยเหลือ โดยมองว่ากลุ่มนี้จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะช่วยให้ชาวนาได้รับเงินมากกว่าโครงการรับจำนำในปัจจุบัน และจะใช้เงินงบประมาณเพียง 70,000-80,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเน้นผลิตข้าวคุณภาพสูง และไม่ต้องไปแข่งขันกับเพื่อนบ้าน เช่น พม่า กัมพูชา ลาว เพราะที่ผ่านมาข้าวไทยเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก ส่วนเกษตรกรที่ไม่สามารถปลูกข้าวคุณภาพสูงได้ให้หันไปปลูกพืชไร่ชนิดอื่นแทน เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลใช้วิธีการกู้เงินธนาคารต่อธนาคารแล้วนำเงินมาจ่ายให้กับเกษตรกร ซึ่งในหลักการไม่ขัดข้อง เพราะต้องเร่งช่วยเหลือเกษตรกร แต่ก็มีข้อเสีย คือ จะเกิดปัญหาไม่สามารถตรวจสอบและผิดพลาดกรรมภิบาล ดังนั้น ทางออกของรัฐบาล คือ ควรถอยและให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารแทน เนื่องจากเวลานี้การขายข้าวของรัฐบาลเฉลี่ยอยู่ที่ 12,000 บาทต่อตัน หากขายได้ 1 ล้านตัน เงินจะเข้าระบบเพียง 1,000 ล้านบาท ซึ่งกว่าจะชำระเงินให้กับเกษตรกรครบ เกษตรกรจะเดือดร้อนมากกว่าเดิม โดยมองว่าหากนำข้าวในสต็อกรัฐบาลออกมาขายระยะ 1-2 เดือน อาจทำให้ตลาดข้าวในประเทศปั่นป่วน พร้อมแนะนำให้ข้าวในสต็อกบางส่วนเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นข้าวเพื่อสุขภาพจะช่วยระบายได้อีกช่องทางหนึ่ง

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้และชุดใหม่จะต้องดำเนินแก้ไขปัญหาสต็อกข้าวที่ค้างสต็อก โดยให้เร่งระบายข้าวใหม่ก่อนและให้เก็บสต็อกข้าวเก่าไว้เพื่อรอเวลาระบาย เนื่องจากเร่งระบายทั้ง 2 พร้อมกันจะส่งผลให้ราคาข้าวจะตกต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาอาจใช้วิธีประกันราคาข้าว โดยกำหนดราคาเพดานข้าว 10,000 บาทต่อตัน และใช้วิธีการชดเชยให้กับเกษตรกร 2,000-3,000 บาทต่อตัน ซึ่งจะใช้เวลาเพียงหมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ สิ่งที่น่ากังวลใจขณะนี้ระบบข้าวนาปรังกำลังเข้ามา หากรัฐบาลนำข้าวในสต็อกออกมาระบายเช่นนี้ระบบข้าวนาปรังจะมีราคา 5,000-6,000 บาทต่อตัน ดังนั้นรัฐบาลจะต้องใช้วิธีการณรงค์ให้ชาวนาลดการปลูกข้าวนาปรัง และรัฐชดเชยให้ชาวนา 3,000 บาท ใช้เงิน 10,000 ล้านบาท โดยอาจมีการปลูกข้าวครั้งเดียวของการเพาะปลูกซึ่งส่วนนี้จะทำให้ระบบค่าข้าวสูงขึ้นและยอมรับว่า ไทยจะกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ได้อีกครั้งในอีก 5 ปี และกว่าที่จะระบายสต็อกข้าวทั้ง 15 ล้านตัน จะใช้เวลาถึง 5 ปี รัฐบาลชุดใหม่จะต้องหารือกับผู้ส่งออกเพื่อให้ไทยกลับมาเป็นผู้ส่งออก เพราะที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมไทยถูกบิดเบือน โดยเฉพาะ 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลเป็นผู้กำหนดราคาทั้งรับจำนำและส่งออก ดังนั้นจึงไม่ใช่เพียงรัฐบาลชุดใหม่จะต้องดูแลอุตสาหกรรมข้าวทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ

ที่มา สำนักข่าวไทย

ปิดจำหน่ายข้าวโกงทุกชั้นตอนเอื้อหัวคะแหงรัฐ

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สีแยกคอกวัว ถ.ราชดำเนิน คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ชมรมนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) เครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย องค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง "จำหน่ายข้าว พัง! เพราะผิดพลาดหรือตั้งใจโกง"

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 กล่าวเปิดการเสวนาว่า หัวข้อวันนี้ต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วจากหัวข้อ "ทางตันจำหน่ายข้าว ทางรอดชาวนาไทย" ซึ่งในการเสวนาในครั้งที่แล้วได้ข้อสรุปว่า วิธีช่วยชาวนาที่ดีที่สุดคือเปิดโกดังแล้วขายข้าว โดยไม่ต้องกู้ยืมเงิน เพื่อนำเงินที่ขายมาชำระหนี้ให้ชาวนากว่า 1.3 แสนล้านบาทได้ ขณะเดียวกันจะเป็นเรื่องดีถ้ารู้ว่าที่รัฐบาลเก็บสต็อกข้าวไว้ 18 ล้านตันโดยเอาเงินภาษีอากรไปใช้นั้น ก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นทุกรัฐของแผ่นดิน โดยไม่ต้องอธิบายอะไรแล้ว ทั้งนี้การดำเนินการของคณะกรรมการการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ก็ได้แต่รอคอยที่จะทำหน้าที่หรือเรียกว่ามาช้าดีกว่าไม่มา แต่ถ้ากรณีนี้ถ้ามีการตรวจสอบโครงการตั้งแต่ปีที่แล้ว ก็คิดว่าสังคมไทยจะสามารถป้องกันเงินภาษีอากรได้ไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท แทนที่จะปล่อยให้เสียหายถึงขณะนี้

จากนั้นเข้าสู่การเสวนา "จำหน่ายข้าว พังเพราะผิดพลาดหรือตั้งใจโกง" โดยมีนายนิพนธ์ วงศ์ตระหง่าน อดีต นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เป็นคณะผู้บรรยาย

นายนิพนธ์ กล่าวเสวนาว่า เรื่องนี้ฟังธงแล้วว่าทั้งผิดพลาดและการโกง ตอนอยู่วงการนี้มานาน ก็รู้ว่าการทำอะไรเพื่อช่วยชาวนาต้องมีการกำหนดนโยบายโดย กชช.จากนั้นจะมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ก็ต้องมีการออกไปตรวจจึงเป็นที่มาของการสวมสิทธิ ซึ่งก็ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะไปตรวจสอบหาได้ทุกแปลง ต่อมาเมื่อข้าวเข้ามาที่โกดังก็ต้องมีการตรวจรับคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพข้าวโดยเซอร์เวย์เยอร์คนเดียวกัน ตนก็ตั้งข้อสังเกตว่าในยุคตนมีแต่เซอร์เวย์เยอร์บริษัทใหญ่ๆ แต่ตอนนี้กลับไม่มีบริษัทเหล่านี้ ทำให้พบจุดอ่อนว่าข้าวสารมีคุณภาพต่ำ จึงพบว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นการกำหนดช่องทางการทุจริตได้

นอกจากนี้ ในขั้นตอนที่สำคัญคือการขายกลับมีการทำเป็นความลับ และขายหน้าคลัง ซึ่งปกติการขายในมติคณะรัฐมนตรี(กรม.) ต้องเป็นแบบ 1.จีทูจี 2.ประมูลในประเทศ 3.บริจาคช่วยเหลือ และ 4.ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า แต่พบว่าการขายหน้าคลังเป็นการผิดประเพณี ทั้งนี้ ในส่วนข้อเสนอการช่วยเหลือ จะต้องเปลี่ยนการจำหน่าย 15,000 บาทต่อตัน เป็นการชดเชยการผลิตตามที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เคยเสนอไว้ อาทิ ถ้าชดเชยตันละ 3,000 บาท โดยมีข้าวค้างสต็อกอยู่ 7 ล้านตัน ก็อาจจะได้เงิน 2 หมื่นกว่าล้าน มาให้ชาวนาได้เร็วขึ้น ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวต้องให้กลไกตลาดได้ทำตามหน้าที่ ส่วนต้นทุนการผลิตให้ชาวนาตั้งแต่เลือกพันธ์ข้าว เลือกน้ำ เลือกปุ๋ยดี ๆ ที่สำคัญเพิ่มอำนาจการต่อรองในตลาดให้ชาวนา

"สภาพปัจจุบันของชาวนายังไม่เสรีตามกลไกตลาดและชาวนารู้ดีมานานกับซัพพลาย เหมือนกับโรงสี หรือผู้ส่งออก ซึ่งชาวนาเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้นถ้าได้รัฐบาลที่ดีการทุจริตจะหายไป จึงเป็นความหวังว่าการปฏิรูปคราวนี้ต้องทำให้สำเร็จให้ได้"นายนิพนธ์ กล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวว่า เรื่องจำหน่ายข้าวความผิดพลาดก็มี หรือความตั้งใจที่จะทุจริตก็มี ทั้งที่แท้จริงเริ่มผิดพลาดตั้งแต่จะมีโครงการรับจำหน่ายข้าว ซึ่งในอดีตจะต้องมีเพดานในการรับจำหน่ายข้าวเอาไว้ เพื่อรักษาปริมาณในกลไกตลาดที่แน่นอน แต่คราวนี้เป็นราคาที่สูงกว่าตลาดมากอย่างชัดเจน จากเดิมราคาข้าวเปลือก 8-9 พันบาท หรือข้าวขาว 15,000 บาทต่อตัน ส่วนข้าวหอมมะลิ 20,000 บาทต่อตัน จึงบอกว่าเป็นความตั้งใจโกงระดับหนึ่ง เพราะไม่มีความจำเป็นการตั้งราคาสูงขนาดนั้น ส่วนความผิดพลาดก็ผิดกับผู้ที่คิดโครงการที่ไม่เคยมาสัมผัสกับตลาดข้าวจริง ๆ เพราะราคาข้าวมีความผันผวนตลอดเวลา

นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า ที่สำคัญเงินทุนหมุนเวียนไม่สามารถนำมาให้ชาวนาได้ เมื่อมาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นของโครงการนี้ ถ้าย้อนไปปี 2554 ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวมากที่สุดในปีประวัติการได้เงิน 2 แสนกว่าล้าน

บาท แต่เมื่อรัฐบาลเข้ามาทำให้เรื่องโครงการข้าวโดยไม่ต่อเนื่อง ทำให้การส่งออกจาก 10.7 ล้านตัน เหลือ 6.7 ล้านตันต่อปี จากนั้นปี 2556 การส่งออกข้าวเหลืออยู่ที่ 6.6 ล้านตัน มูลค่าส่งออกเหลือแค่ 1.2 แสนหมื่นล้าน มีเงินที่สูญลงไป 4 แสนล้านบาท และทำให้การส่งออกน้อยลงไป ซึ่งที่จริงแล้วธุรกิจข้าวมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ในโลก และเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธุรกิจข้าวจนถึงปี 2554

นายสมเกียรติ กล่าวว่า จากนั้นถ้ามีการดึงราคาข้าวมาที่ 15,000 บาทต่อตัน ก็เป็นการศึกษาของภาครัฐที่ไม่ดีพอ หรือมีความตั้งใจแฝงเร้นกับราคานี้ สุดท้ายเงินทุนหมุนเวียนของภาครัฐก็ไม่เพียงพอ ดังนั้นรัฐบาลไปโทษใครไม่ได้ ต้องโทษตัวเองที่ปล่อยบริหารจัดการไม่เป็น นอกจากนี้ เมื่อไม่มีอำนาจในการขอกู้ก็ต้องไปหาอำนาจในการขอกู้ ไม่ใช่บอกว่าสถาบันทางการเงินถูกกด แต่ที่จริงก็เป็นการกดดันโดยกฎหมาย ทั้งนี้ กลไกตลาดที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งทุกฝ่ายต้องมาช่วยเหลือกัน ไม่ใช่ใจฉาบจรรยาบรรณ แต่กลับไม่สร้างความเข้มแข็งในวงจรตัวเอง ตั้งแต่ชาวนา โรงสี หรือผู้ส่งออก

ขณะที่น.พ.วรงค์ กล่าวว่า ตอนนี้โครงการรับจำนำข้าวพังแล้ว แต่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรียังเดินยิ้มและมีความสุขกับเรื่องเหล่านี้อยู่ ทั้งที่ผู้ที่ชำนาญเรื่องนี้ก็ออกมาเตือนสติรัฐบาล หรือมีนักวิชาการก็ออกมาระบุว่าโครงการนี้ผิดพลาด เพราะรัฐบาลไปกำหนดราคาข้าวสูงกว่าราคาตลาดจริงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลก็ไม่ฟัง เพราะในโลกนี้ไม่มีรัฐบาลชุดไหนที่จะบิดเบือนกลไกตลาดในประเทศและตลาดโลกได้ ทำให้วันนี้เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าโครงการนี้เป็นไปไม่ได้ จึงฟันธงความผิดพลาดที่คิดไม่ถึงว่ารัฐบาลคิดได้แค่นี้ แต่ถ้าจะตั้งใจทำ ความผิดพลาดก็ต้องมีแรงบันดาลใจเข้าไปทำ แต่การทุจริตเพื่อหวังผลทางการเมือง และต้องการยึดเสียงรากหญ้าเพื่อชนะการเลือกตั้ง จากนั้นก็หวังเรื่องผลประโยชน์กระจายไปทุกเครือข่ายที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับรัฐบาล

"รัฐบาลก็เข้าใจผลประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะตั้งแต่ลงทะเบียนเกษตรกร ก็มีผลประโยชน์ตั้งแต่กำหนดผู้ใหญ่บ้าน โดยขั้นตอนทุจริตเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำโรงสีก็เอาเปรียบชาวนาอย่างมาก และเป็นหัวคะแนนที่ยิ่งใหญ่ของรัฐบาล เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีตั้งแต่การตรวจสอบความชื้น จนถึงการสวมสิทธิ เป็นต้น" น.พ.วรงค์ กล่าว

น.พ.วรงค์ กล่าวอีกว่า จากนั้นการทุจริตกลางน้ำจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ก็มีตัวแปรจากเซอร์เวย์เยอร์ โรงสีก็จูงใจเอาข้าวไม่ดี เช่นจากกัมพูชา พม่า ลาว หรือข้าวเหลืองสงเข้าโกดังรัฐบาลซึ่งมีจำนวนมาก จากนั้นมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เซอร์เวย์เยอร์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเรียกเก็บผลประโยชน์ให้คุณภาพข้าวในโกดังดีน้อยถึงขั้นเลวมาก ๆ จากที่อำนาจการต่อรองจากชาวนาไม่มี ทำให้ประโยชน์ตกกับชาวนารายใหญ่มีที่ 100 ไร่ขึ้นไป รวมถึงชาวนาที่มีความรู้จึงมีอำนาจต่อรองกับโรงสี ทำให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ได้กับชาวนาทั้งหมด ที่สำคัญเรื่องการสวมสิทธิ ต้องตรวจสอบตั้งแต่ใบตราซัง กับใบประทวนจะสามารถตรวจสอบได้ว่าชาวนาถูกโกงไปเท่าไร

จากนั้นขั้นตอนปลายน้ำก็เริ่มตั้งแต่เรื่องจีทูจี ซึ่งปปช.ก็ระบุแล้วเป็นจีทูจีไม่ถูกต้อง ซึ่งรัฐบาลใช้วิธีเปิดประมูลใหญ่ ๆ แบบทั่วไปเพียง 3 ครั้งเพื่อฮั้วประมูล ครั้งละ 2-4 ตัน รวม 7 แสนกว่าตัน ขายได้แค่ 2.2 แสนตัน อีกทั้งการขายให้ส่วนราชการทำข้าวถุงขายให้คนจนก็ทำเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของข้าว หรือการทำข้าวถุงแจกคนจนในช่วงปีใหม่ สงกรานต์ หรือน้ำท่วมก็เป็นข้าวคุณภาพไม่ดี ซึ่งทั้งหมดก็เป็นกระบวนการโกงที่ล่มสลายเพราะการทุจริตพวกนี้ อย่างไรก็ตาม ที่มั่นใจว่าทุจริตเพราะรัฐบาลถ้าทำการเมืองแบบไร้มนุษยธรรม โดยไม่คิดถึงประเทศ คิดแต่เรื่องเครือข่ายกว้างมากในการกูดมูฐานเสียงชาวนา

น.พ.วรงค์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ประเด็นสำคัญอยู่รัฐบาล เพราะเป็นการกำหนดทุกอย่างในประเทศ แต่กลับมีการผูกขาดทุกวงจร ซึ่งจากนี้รัฐบาลควรเข้าไปจัดการโรงสีที่ฮั้วกัน ต้องไปตั้งโต๊ะรับซื้อเพื่อแทรกแซงราคาเป็นระยะ เพื่อให้กลไกตลาดได้ทำงาน ดังนั้นโครงการประกันรายได้จะเป็นทางออกที่ดี เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลกลับไม่เคยมีแรงบันดาลใจในการยกระดับคุณภาพชีวิต แบบชาวนา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นชาวนาที่มีรายได้ที่ดี ดังนั้นการโกงทำให้กรรมเหล่านี้มาตกกับชาวนา จึงถือว่าเป็นจุดจบของโครงการซึ่งชาวนาก็รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว หากจะจริงใจช่วยชาวนาเป็นเรื่องไม่ยาก แต่ถ้าหวังแต่ประโยชน์ทางการเมืองก็มีแต่ล่มจม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ชมรมนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) เครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย องค์การต่อต้านการคอร์รัปชั่น จะมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อเกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทย ที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สีแยกคอกวัว ถ.ราชดำเนิน เวลา 13.00 น.

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กิตติรัตน์ยืนยัน ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้ชาวนาได้ตั้งแต่ 17 ก.พ.

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง แถลงยืนยันว่า รัฐบาลจะเริ่มจ่ายเงินค่าข้าวที่ค้างชำระให้กับชาวนา จำนวน 1.1 แสนล้านบาทได้ตั้งแต่วันที่ (17 ก.พ.) เป็นต้นไป ตามลำดับการลงทะเบียน โดยจากศักยภาพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะสามารถจ่ายเงินประมาณ 4 พันล้านบาท/วัน และคาดว่าจะจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายใน 6-8 สัปดาห์

กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ฐานะทางการเงินการคลังของภาครัฐยังมีความมั่นคงและเข้มแข็งมาก ณ สิ้นปีงบประมาณปี 56 มีเงินคงคลังทั้งหมดประมาณ 334,732 ล้านบาท สำหรับการจับเก็บรายได้ก็สามารถจัดเก็บได้เกินเป้า โดยในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 57 (ต.ค.-ธ.ค.56) รวมถึงเดือน ม.ค.57 รัฐบาลจัดเก็บรายได้ได้แล้วกว่า 600,000 ล้านบาท

นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงการคลังมีหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการเงินเพื่อดำเนินโครงการจำนำข้าว ดังนั้น การจัดการแหล่งเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้ทาง ธ.ก.ส. มีความสามารถชำระเงินจำนำให้กับชาวนาได้โดยเร็ว ถือเป็นดำเนินการตามหน้าที่ปกติ แต่การปฏิบัติหน้าที่ของทางกระทรวงการคลังหลังการยุบสภาผู้แทนราษฎรมีข้อจำกัดทางกฎหมายมากขึ้น ประกอบกับ มีการดำเนินการเพื่อขัดขวางการทำงานของรัฐบาลในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

"จากยอดรับจำนำทั้งสิ้น 175,000 ล้านบาทนั้นได้ดำเนินการจ่ายให้ชาวนาแล้วประมาณ 65,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้สามารถจ่ายเงินในส่วนที่ค้างชำระ 110,000 ล้านบาทให้กับชาวนาได้เร็วขึ้น โดยจะเริ่มการจ่ายเงินให้กับชาวนาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ก.พ. ตามลำดับการลงทะเบียน และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากศักยภาพของ ธ.ก.ส. ในการดำเนินการจ่ายเงินต่อวันแล้วนั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6-8 สัปดาห์" นายกิตติรัตน์ กล่าว

นายกิตติรัตน์ กล่าวต่อว่า ขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา ซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ และโปรดอย่าขัดขวางกระบวนการและมาตรการการจ่ายเงินให้แก่ชาวนา รวมทั้งอย่าขัดขวางสถาบันการเงินในการปล่อยเงินกู้ เพื่อให้ชาวนาได้รับเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้เร็วขึ้น และขอให้หน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วน

พร้อมยืนยันว่าชาวนาทุกคนที่ร่วมโครงการจำนำข้าวและได้รับใบประทวนมีสิทธิได้รับเงินจำนำข้าวเต็มจำนวน ซึ่งกระทรวงการคลังและ ธ.ก.ส. มีหน้าที่ทำงานร่วมกันเพื่อจ่ายเงินให้แก่ชาวนาโดยเร็วที่สุด รัฐบาลมีความจริงจังในการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อชาวนา และขอยุ่ย่นาคความทุกข์ร้อนของชาวนาไปเป็นประเด็นและเครื่องมือทางการเมือง

"ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าใจว่าโครงการรับจำนำไม่ดี ใช้งบประมาณมาก และมีการรั่วไหลนั้น ขอบอกว่าการดูแลชาวนา 4 ล้านคนด้วยการที่มีต้นทุนรับจำนำสูงกว่าราคาตลาดนั้นไม่ได้ทำให้เสียวินัยการคลัง จนเป็นปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และยังเชื่อมั่นว่าสถาบันการเงินที่มีความพร้อมในเรื่องแหล่งทุนจะได้ตระหนักถึงการให้ความร่วมมือเพื่อให้สามารถระดมทุนมาช่วยในการชำระหนี้ให้กับชาวนา ทางกระทรวงการคลังมีข้อมูลว่ามีสถาบันการเงินหลายแห่งได้แสดงเจตจำนงที่ดีในเรื่องนี้"นายกิตติรัตน์ กล่าว

นายทศศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง กล่าวว่า รัฐบาลมีแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยขยายเวลาการชำระหนี้ลูกค้าธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นระยะเวลา 6 เดือนโดยไม่มีค่าปรับ รวมทั้งขยายวงเงินในการปล่อยสินเชื่อให้กับชาวนาเพื่อให้มีเงินลงทุนปลูกข้าวในรอบใหม่ โดย ธ.ก.ส. จะขยายวงเงินให้ลูกค้ารายปัจจุบัน สามารถใช้หลักค้ำประกันที่ได้วางไว้กับ ธ.ก.ส.แล้ว ซึ่งมาตรการนี้จะครอบคลุมถึงชาวนาที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของทาง ธ.ก.ส. สามารถสมัครเป็นสมาชิกและยื่นความจำนงที่ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน สำหรับชาวนาที่อยู่ภายใต้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์)สามารถขอเงินกู้จากสหกรณ์ได้เช่นกัน โดยทาง ธ.ก.ส. จะสนับสนุนเงินทุนให้กับสหกรณ์

นายทศศักดิ์ ยืนยันว่า ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้มีปัญหาในการจ่ายเงินให้กับชาวนา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากมีกระบวนการขัดขวาง

"มาตรการของ ธ.ก.ส.ที่ช่วยเหลือชาวนา พี่น้องส่วนใหญ่รู้แล้ว เข้าใจแล้ว และได้รับแล้ว สิ่งที่ผมพูดจากใจคิดว่าพอแล้วหรือยังกับการขัดขวางทำให้ชาวนาเดือดร้อน พอเสียที่ ธ.ก.ส.ได้รับเงินจากรัฐบาลแล้วส่งให้กับชาวนาจะไปขัดขวางทำไม"นายทศศักดิ์ กล่าว

ด้านนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางการระบาย (ขาย) ข้าว ว่ามีทั้งหมด 5 วิธี ได้แก่ 1) G to G 2) ขายเป็นการทั่วไปให้ผู้ประกอบการในประเทศ 3) ขายผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า(AFET) 4) ขายให้กับหน่วยงานหรือองค์กรการกุศล 5) บริจาค

ทั้งนี้ ในเดือนต.ค.56-ม.ค. 57 ได้มีการส่งเงินจากการระบายข้าวคืนให้กับ ธ.ก.ส. ประมาณ 35,000 ล้านบาท และในเดือนม.ค. 57 สามารถขายข้าวได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท จากนั้น ในเดือน ก.พ.และมี.ค.นี้ จะมีการประกาศขายข้าวเพิ่มขึ้นอีก เดือนละประมาณ 1 ล้านตัน

สถิติปริมาณการส่งออกข้าวของไทยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยปีละประมาณ 8 ล้านตัน ขณะที่สถิติการซื้อขายข้าวในตลาดโลก 2-3 ปีที่ผ่านมา ประมาณปีละ 30-35 ล้านตัน

"ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มเปิดช่องประมูลขายข้าว ซึ่งล่าสุดสามารถขายได้แล้ว 1 แสนกว่าตัน โดยหลังจากนี้ไปจะมีการเปิดประมูลตามขั้นตอนของกระทรวงพาณิชย์ เดือนละ 2 ครั้ง รวมกับการประมูลผ่านทาง AFET อีกเดือนละ 2 ครั้ง โดยคาดว่าจะสามารถระบายข้าวได้ราว 1 ล้านตัน/เดือน และเชื่อว่าในปีนี้จะสามารถขายข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านตัน" นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รมว.พาณิชย์ เผย ธ.ก.ส.จะเริ่มทยอยจ่ายเงินจำนำข้าวเข้าบัญชีชาวนาตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.นี้เป็นต้นไป ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเริ่มทยอยจ่ายเงินที่รัฐค้างจ่ายค่าข้าวให้ชาวนาที่นำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 56/57 (รอบแรก) ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะขณะนี้รัฐมีเงินอยู่หลายหมื่นล้านบาทที่จะจ่ายให้ชาวนาได้ ซึ่งมาจากหลายแหล่ง เช่น เงินกู้จากสถาบันการเงิน เงินจากการขายข้าวในสต็อกรัฐบาล เป็นต้น ดังนั้น ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินมั่นใจได้ว่า รัฐจะจ่ายให้แน่นอน

"ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศจะจ่ายผ่านบัญชีของชาวนาที่มีอยู่กับธ.ก.ส. ใครเอาข้าวมาจำนำก่อนก็จะได้เงินก่อน ซึ่งธ.ก.ส. สามารถจ่ายเงินได้วันละประมาณ 4,000 ล้านบาท ดังนั้น ไม่ต้องเข้ามาเดินขบวนประท้วงที่กรุงเทพฯ เสียเวลาทำมาหากิน ขอให้รอรับเงินที่จะโอนเข้าบัญชีที่อยู่ที่บ้านได้เลย"นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

สำหรับการที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลจากโครงการรับจำนำข้าวปี 54/55 และ 55/56 ปริมาณ 460,000 ตัน เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา และเปิดซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา นั้น ล่าสุดได้รับรายงานจากกรมการค้าต่างประเทศว่า น่าจะขายได้ทั้งหมด 460,000 ตัน รวมกับการขายให้กับผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมาขอซื้อจากกรมฯโดยตรงอีกเกือบ 200,000 ตัน รวมเป็นขายได้กว่า 600,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าราว 7,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมกับการเปิดขายผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

แห่งประเทศไทย (เอเฟด) เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมาอีกราว 220,000 ตัน คาดว่าการขายทั้งหมดนี้ จะประกาศผลได้
อย่างเป็นทางการวันที่ 17 ก.พ.นี้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธ.ก.ส.ขอคุดล้งก่อนนำเงินกู้ออมสินจ่ายจำนำข้าว

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.57 นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่าการกู้เงินในตลาดเงิน เพื่อนำมาให้ ธ.ก.ส. ใช้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรขณะนั้นนั้น ธ.ก.ส.ขอเรียนชี้แจงว่า เงินที่จ่ายจำนำข้าวยังเป็นไปตามเงื่อนไขเดิม คือ เป็นเงินจากงบประมาณ เงินที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดการมาให้โดยการค้ำประกัน และเป็นเงินจากการระดมยืมที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาชำระคืนเท่านั้น โดยไม่ใช้เงินฝาก ธ.ก.ส.แต่อย่างใด

ขณะที่ การกู้เงิน 5 พันล้านบาทจากธนาคารออมสิน จะยังไม่นำออกมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าว เพราะต้องการหารือกับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาเงินทุนว่าจะดำเนินการอย่างไร คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน จึงจะมีความชัดเจน ระหว่างนี้ ธ.ก.ส.จะนำเงินระดมยืมจากกระทรวงพาณิชย์ 3 พันล้านบาทที่ได้มาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจ่ายให้กับชาวนา และสำหรับเงินกู้ระยะสั้นที่ปรากฏเป็นข่าว เป็นวิธีการหนึ่งในหลายๆ วิธีการ ในการหาเงินทุนที่นำมาใช้ในโครงการของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งระดมยืมและนำเงินส่งมาชำระคืนมากกว่าแผนงานเดิมที่วางไว้ เช่น เดือน ม.ค. จากเดิมที่คาดว่าจะส่งชำระหนี้ประมาณ 3,500 ล้านบาท แต่สามารถส่งชำระคืนได้ถึง 10,036 ล้านบาท ส่วนเดือน ก.พ. ขณะนี้ส่งมาชำระคืนแล้ว 6,269 ล้านบาท จึงคาดว่านับจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งระดมยืมและส่งเงินชำระคืนโดยเฉลี่ย 8,000-10,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่ง ธ.ก.ส. ก็จะเร่งทยอยจ่ายเงินให้กับเกษตรกรตามลำดับก่อนหลังการนำไปประทวนมาแจ้งขอรับเงินจาก ธ.ก.ส. ไว้แล้วอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่รอเงินจากรัฐบาล ธ.ก.ส.ได้ออกมาตรการยืดเวลาชำระหนี้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน และหากเกษตรกรมีความประสงค์จะใช้เงินเพื่อนำไปลงทุนทำการผลิตในฤดูกาลใหม่ หรือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่จำเป็น ธ.ก.ส.พร้อมให้เงินกู้ก้อนใหม่ตามหลักเกณฑ์สินเชื่อปกติของ ธ.ก.ส.เพื่อลดปัญหาการไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยในอัตราสูง และเป็นภาระหนัก

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 ธ.ก.ส.ได้ทยอยจ่ายเงียดงกล่าวให้เกษตรกรไปแล้ว 62,994 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือกจำนวน 3.91 ล้านตัน เกษตรกร 512,118 ราย คงเหลือเงินที่ต้องจ่ายประมาณ 116,000 ล้านบาท ปริมาณข้าว 6.7 ล้านตัน เกษตรกรประมาณ 9 แสนราย

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

พณ.ยันตัวแทนรัฐวิสาหกิจจีนเซ็นซื้อข้าวไทยจริง

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรณีที่มีการเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยกล่าวหาว่าไม่ใช่คณะผู้แทนเงินจากบริษัทเป่ยตาหวง มณฑลเหอหลิงเจียง เมืองฮาบิน ที่มาเซ็นสัญญาซื้อข้าวจีหูจีกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อช่วงเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา และได้ยกเลิกสัญญาซื้อข้าวข้าวไปแล้วนั้น โดยขอยืนยันว่าคณะผู้แทนจากจีนจริง โดยผู้ที่เซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของจีน ชื่อ นาย Meng Fan You เป็นรองผู้จัดการทั่วไป บริษัท เป่ยตาหวง ส่วนผู้ที่เป็นสักขีพยาน คือ นาย Li Dianjun เป็นรองอธิบดีกรมการเกษตรเทียบเท่ารองผู้ว่าการมณฑลเหอหลิงเจียง และอีกคน คือ นาย Li Hongshun เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมการเกษตร

ทั้งนี้ ในการลงนามสัญญาครั้งนั้น ยังมีนาย Xiu Xiao Jun ซึ่งเป็นประธานของเป่ยตาหวง เดินทางมาร่วมในพิธีลงนามด้วยโดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทได้ที่เว็บไซต์ www.chinabdh.com

การที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่า ผู้ที่มาลงนามฝ่ายจีน คือ นายเฉินผู้น้อง ซึ่งมีนายเฉินผู้พี่ เป็นเจ้าของบริษัทส่งออกข้าวชื่อ เม้งไต อยู่ตรงถนนรัชดาภิเษก และมีโรงสีที่มวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ก็เป็นการกล่าวหาโดยไม่มีมูลความจริง และอยากจะขอชี้แจงให้สังคมเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะมีการเผยแพร่ เพราะทำให้มีผลกระทบต่อไทยและจีน นายสุรศักดิ์กล่าว

ที่มา โพสต์ทูเดย์

กรุงเทพฯ ปล่อยให้โรงสีประมูลข้าวรัฐ

นายประสิทธิ์ วสุภัทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารได้ออกหนังสือเวียนเมื่อวันที่ 12 ก.พ.2557 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สินเชื่อระยะสั้นสำหรับผู้ประกอบการค้าข้าว เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีศักยภาพ ที่ชนะการประมูลข้าวสารจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) สำหรับนำไปซื้อข้าวสาร ซึ่งเป็นไปตามวงจรธุรกิจปกติ และเป็นสินเชื่อที่ปล่อยให้กับลูกค้าในกลุ่มโรงสีมานานแล้ว เพียงแต่ได้พัฒนาเพื่อให้มีกรอบการพิจารณาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

โดยจะเน้นลูกค้าสินเชื่อรายเดิมที่ต้องการขอสินเชื่อเพื่อประมูลซื้อข้าวจากภาครัฐและผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือ AFET ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารได้ออกมาแล้วตั้งแต่เดือนธ.ค.ที่ผ่านมา แต่ที่ออกหนังสือเวียนมาในจังหวะเวลานี้ เนื่องจากต้องการทบทวนคุณสมบัติลูกค้าและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้รัดกุมมากขึ้น ตามหลักการบริหารความเสี่ยงการให้สินเชื่อที่จะต้องรัดกุมมากขึ้น

เนื่องจากในขณะนี้กวีวิชาการและหลายภาคส่วนต้องการให้รัฐบาลขายข้าวออกมาเพื่อใช้หนี้ชานา โดยเปิดให้โรงสีและผู้ส่งออกประมูลซื้อข้าว แต่ธนาคารต้องการดูคุณสมบัติลูกค้าและแผนในการประมูลและขายข้าวที่ชัดเจนหากจะเป็นการบรรจุขายในประเทศผู้ประมูลต้องมีศักยภาพเพียงพอ โดยธนาคารจะเน้นลูกค้าเดิมที่มีวงเงินอยู่ก่อนหน้าแล้ว และทบทวนคุณสมบัติใหม่ในภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป

คุณสมบัติลูกค้าที่กำหนดใหม่นั้น จะต้องเป็นลูกค้าที่ดี ผลประกอบการมีกำไรต่อเนื่อง 2 ปี และดูประวัติจากเครดิตบูโรประกอบด้วย ขณะเดียวกันต้องพิจารณาแผนการประมูลข้าวและขายที่ชัดเจน เช่นราคาประมูลแพงหรือไม่ โอกาสในการขายเป็นอย่างไร แต่ทั้งนี้ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อในวงเงินไม่เกิน 70% ของราคาประมูลที่เหลือผู้ประกอบการต้องมีทุนส่วนตัว และกำหนดว่าวงเงินที่ให้ไปไม่เกิน 9 เดือน และการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายให้อคส. โดยตรงด้วย เชื่อว่าจะช่วยเหลือชาวนาทางอ้อม

สำหรับวงเงินสินเชื่อในกลุ่มโรงสีนั้นปัจจุบันมีภาระหนี้กับธนาคารอยู่ 2 หมื่นล้านบาท และมีวงเงินสำหรับเบิกใช้ได้อีก 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งในวงเงินที่รอเบิกใช้นั้นเบื้องต้นธนาคารจะควบคุมให้เป็นวงเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวตลอดปี 2557 ไม่เกิน 5 พันล้านบาท

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เอกชนสนใจประมูลข้าวในสต็อกของรัฐคึกคัก

นายสุรศักดิ์ เรียงคือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวภายหลังการปิดซองรับข้อเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 นาปรังปีการผลิต 2555 และปีการผลิต 2555/56 รอบที่ 1 เพื่อจำหน่ายในประเทศและหรือส่งออกต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 467,622 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาว 5% จำนวน 100,360 ตัน และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี และปลายข้าวขาว เอวันเล็ค จำนวน 367,261 ตัน

นายสุระศักดิ์ ระบุว่า การเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไป มีผู้ประกอบการโรงสีข้าวและผู้ส่งออกข้าวได้ยื่นซองประมูลจำนวน 20 ซอง จากผู้ประกอบการ 18 ราย แยกเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 15 ราย ประกอบไปด้วย หจก.โรงสีไฟสมบูรณ์การค้า, หจก.นำแสงค้าข้าว, หจก.โรงสีไฟศรีกรุงลาดกระบัง, บจก.สยามอินดิโก้, หจก.

โรงสีโซควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจ, หจก.โรงสีบุญเจริญพานิช, โกลเด้นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ บ.ข้าว ซี.พี. จำกัด, โคสทอล เทรดดิ้ง บ.เฟรนด์ ไรซ์ จำกัด บ.เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด, บ.แสงไต้เกรนส์ จำกัด, บ.พงษ์ลภ จำกัด, หจก.โรงสี อรุณพัฒนา และบ.ร่วมเจริญพัฒนาการข้าว จำกัด นับว่าเอกชนให้ความสนใจในการยื่นซองประมูลข้าวในสตอกของ รัฐบาลเป็นจำนวนมาก ส่วนข้าวขาว 5 % จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย บ.อุดมไรซ์ จำกัด, บ.กรุงเทพฯพีชผล จำกัด, บ.แคปปิตอลซีเรียล จำกัด, บ.เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด, บ.พงษ์ลภ จำกัด

หลังจากให้เอกชนยื่นซองแล้วจะเปิดซองประมูลในวันพรุ่งนี้ หากผู้ประกอบการหรือโรงสีรายใดเสนอราคา ที่ดีและไม่ผิดหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ จะนำรายชื่อเสนอต่อนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้พิจารณาอนุมัติขายข้าวให้กับผู้ที่ชนะการประมูล ส่วนเอกชนที่ต้องการข้าวแต่ เสนอราคาต่ำกว่าที่กำหนดไว้เล็กน้อย จะเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด

กรมการค้าต่างประเทศจะปรับหลักเกณฑ์การส่งมอบข้าวระยะเวลาให้สั้นลงภายใน 1-2 เดือน จากเดิม 3- 4 เดือน โดยจะเร่งเปิดประมูลต่อเนื่อง 2-3 ครั้งต่อเดือน ในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดประมูลอีกไม่ต่ำกว่า 5 แสตัน โดยเป็นการเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไป เพื่อการส่งออก ขณะนี้มีเอกชนต้องการข้าวจำนวนมาก สำหรับการนำส่ง เงินจากการขายข้าวในช่วง 2 เดือนนี้ นำส่งไปแล้วไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท ทำให้ส่งเงินให้กับกระทรวงการคลัง ทั้งสิ้น 1.7-1.8 แสตันล้านบาท โดยเป็นขายข้าวแบบประมูลเป็นการทั่วไปไม่ต่ำกว่า 2.2 ล้านตัน

นายบรรยง พงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวครั้งนี้ ได้รับความ สนใจจากภาคเอกชนจำนวนมาก จึงคาดว่า น่าจะมีเงินจากการประมูลครั้งนี้เกือบ 10,000 ล้านบาท จากจำนวนข้าว 4.6 แสตัน แยกเป็นข้าวหอมกว่า 3 แสตัน เฉลี่ยราคา 25,000-27,000 บาทต่อตัน เป็นเงินมูลค่า 7,500 -8,100 ล้านบาท ขณะที่ข้าวขาว 5% จำนวนกว่า 1 แสตัน รวมทั้งหมดเงินกว่า 1,000-1,200 ล้านบาท โดยเงินที่ได้รับเงิน จากการขายข้าวครั้งนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์จะเร่งส่งให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้โดยเร็วที่สุด

สำหรับบรรยากาศการยื่นซองประมูลข้าวแบบทั่วไป ในสตอกโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่เปิดให้ ภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมเสนอยื่นซองประมูลตลอดทั้งวัน พบว่า เอกชนให้ความสนใจเดินทางมายื่นซองตั้งแต่เปิด ให้เริ่มยื่นซองประมูลในเวลา 09.00 น. แตกต่างจากก่อนหน้าที่เอกชนจะเดินทางมายื่นซองในช่วงใกล้เวลาปิดการ ยื่นซองในเวลา 16.00 น.

ขณะเดียวกัน ในวันพรุ่งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดประมูลข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลปีการ ผลิต 2556/2557 ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) ครั้งที่2/2557 ปริมาณกว่า 2.2 แสตัน ใน 8 จังหวัด 11 คลังแบ่งเป็นข้าวขาว 5% จำนวนกว่า 1 แสตัน 67,000 ตัน จากคลังในจังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี และ ชัยนาท ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปริมาณกว่า 60,000 ตัน จากคลังในจังหวัดพิษณุโลก พะเยา นครราชสีมา อุบลราชธานี และเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลได้ ที่ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด นนทบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

ที่มา สำนักข่าวไทย

พาณิชย์ เผยประมูลข้าวผ่าน AFET ราคาไม่ดีเหมือนครั้งก่อนเหตุมีปริมาณมาก

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังเปิดประมูลข้าวสารในสตอกรัฐบาลจาก โครงการรับจำนำข้าวปี 54/55, นาปี 55 และปี 55/56 ผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ปริมาณ 227,000 ตัน แบ่งเป็น ข้าวขาว5% จำนวน 167,000 ตัน และข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 จำนวน 60,000 ตัน ในวันนี้ว่า มีผู้ประกอบการให้ความสนใจยื่นซองเสนอราคาประมูล 17 ราย

ทั้งนี้ ข้าวขาว 5% มีการเสนอราคาส่วนต่าง(เบสิส)จากราคาตลาดครบทุกกองข้าวตั้งแต่กิโลกรัม(กก.) ละ - 1.70 บาท ถึง -3.49 บาท ข้าวหอมมะลิเสนอส่วนต่างประมาณ 60% ของกองข้าวที่เปิดขาย หรือประมาณ 30,000

กว่าตัน เสนอราคาส่วนต่างตั้งแต่ กก.ละ -1.72 บาท ถึง -4.73 บาท โดยราคาครั้งนี้ไม่ดีเท่ารอบที่ผ่านมา เพราะขณะนี้รัฐบาลเปิดระบายข้าวจำนวนมาก ทำให้ราคาข้าวในตลาดอ่อนตัวลง

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะเจรจาต่อรองราคาส่วนต่าง ซึ่งหากขายได้ครบทุกกองที่เสนอซื้อเข้ามาคาดว่าจะได้เงินประมาณ 1,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยขายได้ตันละ 10,000-12,000 บาท เพื่อนำเงินส่งคืนกระทรวงการคลังให้จ่ายค่าข้าวที่ค้างอยู่กับชาวนา

ส่วนการเปิดขายผ่าน AFET 4 รอบที่ผ่านมา สามารถอนุมัติขายได้ 186,000ตัน มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และจะเปิดประมูลข้าวผ่าน AFET รอบต่อไปในวันที่ 26 ก.พ.นี้ ปริมาณ 200,000 ตันเป็นข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 56/57 ตามความต้องการของภาคเอกชน

นายสมชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ชาวนานำใบประทวนมากู้เงินโรงสีในสัดส่วน 50% ตามมูลค่าของใบประทวนว่า ยังไม่ล้มเลิกโครงการดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอเรื่องไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนเข้าสู่ที่ประชุม ครม.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 1,200 ล้านบาท เป็นค่าดอกเบี้ยที่รัฐจะจ่ายให้โรงสีที่รับจำนำใบประทวนแทนชาวนา ขณะเดียวกันกำลังให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบรายละเอียดว่าการรับจำนำใบประทวนสามารถทำได้หรือไม่ พร้อมกับส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) พิจารณาด้วยเช่นกัน

"ปัญหาที่ ธ.ก.ส.ระบุว่าไม่มีอำนาจสลักหลังใบประทวนเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กับโรงสีนั้น จะเปลี่ยนไปให้องค์การคลังสินค้า(อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) สลักหลังแทน เพราะเป็นหน่วยงานที่ออกไปประทวนให้กับชาวนา ซึ่ง ธ.ก.ส.มีหน้าที่จ่ายเงินอย่างเดียว" นายสมชาติ กล่าว

[ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](#)

'ปริดิยธร'คาดระบายข้าวอีก 3 เดือนได้เงิน 2 หมื่นล.

เครือข่ายผู้รับใช้การปฏิรูปประเทศโดยสันติของประชาชนไทย ได้จัดเสวนาเรื่อง"จากทุกข์ของชาวนาไทยสู่การปฏิรูปประเทศ" โดยมีวิทยากร ได้แก่ ม.ร.ว.ปริดิยธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และนายอภิชัย พันธเสน ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม ร่วมเสวนา

ม.ร.ว.ปริดิยธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัญหาจากโครงการรับจำนำที่รัฐบาลยังไม่สามารถหาเงินมาจ่ายให้กับชาวนาได้อีกประมาณ 1.3 แสนล้านบาท แต่คาดว่ารัฐบาลจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยเร็วนัก ถึงแม้ว่าจะแก้ปัญหาด้วยการระบายข้าวเป็นหลักโดยเห็นจากที่กระทรวงพาณิชย์เปิดประมูลขายข้าวประมาณ 4.5 แสนตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะได้เงินเพียง 5 - 6 พันล้านบาทเท่านั้น ซึ่งความเป็นไปได้ก็คือรัฐบาลจะระบายข้าวจากสต็อกได้เงินเพียงประมาณ 2 หมื่นล้านบาทในระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งเงินจำนวน 2 หมื่นล้านบาทนี้จะไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับชาวนาได้ทั้งหมด รัฐบาลควรจะนำเงินจำนวนดังกล่าวมาช่วยเหลือชาวนาที่จะนำข้าวเข้าโครงการรับจำนำอีกประมาณ 8 ล้านตันในปีการผลิตนาปี 2557 ซึ่งจะทยอยเข้าโครงการตั้งแต่ช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.นี้ โดยสนับสนุนเป็นปัจจัยการผลิต 2,000 - 3,000 บาทต่อตัน ขณะที่ข้าวที่จะเข้าโครงการควรให้ชาวนานำไปขายกับโรงสีในราคาตลาดที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 10,000 - 12,000 บาทต่อตัน

ทั้งนี้การขายข้าวให้กับโรงสีในกลไกปกติที่ไม่ใช่การรับจำนำข้าวจะช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องของการใช้เงินที่ลดลง และจะช่วยให้การส่งออกข้าวของประเทศไทยเริ่มเข้าสู่กลไกปกติ พ่อค้าข้าวของไทยจะสามารถกลับไปทำตลาด และมีโอกาสที่ประเทศไทยจะกลับมาส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากขณะนี้ตลาดการค้าข้าวของโลกมีการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิม 32 ล้านตันเป็น 39 ล้านตัน หากมีการบริหารจัดการที่ดีโดยรัฐบาลไม่เข้ามาแทรกแซงประเทศไทยจะมีโอกาสส่งออกข้าวได้อีกมาก

ม.ร.ว.ปรีดียาธร กล่าวด้วยข้อกล่าวหาที่รัฐบาลมีต่อผู้ชุมนุมกลุ่ม กปปส.ว่า เป็นต้นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถกู้เงินมาจ่ายเงินจำนำข้าวให้กับชาวนาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่อง เพราะเดิมรัฐบาลมีแผนที่จะให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ออกพันธบัตรวงเงิน 1.4 แสนล้านบาท แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการจนกระทั่งมีการยุบสภาฯ ทำให้รัฐบาลจ่ายเงินให้กับชาวนาได้เพียง 6 หมื่นล้านบาทเท่านั้นจากจำนวนเงินที่รัฐบาลต้องใช้ทั้งหมด 1.8 แสนล้านบาท ซึ่งแนวโน้มที่โครงการรับจำนำข้าวจะขาดสภาพคล่องรัฐบาลรู้ปัญหานี้มานานแล้วแต่ไม่ได้วางแผนดีพอ

"รัฐบาลต้องเลิกคิดว่าตัวเองเก่งคนเดียวไม่ฟังใคร เพราะที่ผ่านมามีคตินี้ประเทศจึงพังได้ขนาดนี้ ผมก็ใช้ความพยายามในการเขียน และชี้แจงในโอกาสต่างๆ แต่รัฐบาลก็ยังไม่ลาออก เพราะถ้าลาออกปัญหาแก้ได้ทันที เหมือนกับชาติหรืออดีตปะ ชาติความละอายต่อบาปและความชั่วร้ายที่เข้ามา ส่วนที่กล่าวโทษว่าการชุมนุมทำให้ไม่สามารถกู้เงินได้ก็เป็นการโกหกของรัฐมนตรีคลังที่ชื่อกิตติรัตน์ ซึ่งมีจะโกหกมาโดยตลอดจากโกหกสีชาวก๊ กลายเป็นโกหกสีดำไปแล้วในขณะนี้"ม.ร.ว.ปรีดียาธรกล่าว

นอกจากนั้นในการปฏิรูปการเกษตรของไทยเพื่อให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตควรมีการวางแผนในเรื่องของการส่งเสริมให้ชาวนาไทยมีความรู้ในการปลูกพืชที่มีราคาสูงกว่าข้าว เช่น พืชพลังงานซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการผลักดันนโยบายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้มากขึ้น

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

รายย่อยร้องพาณิชย์ล็อกประมูลข้าว เอื้อบิ๊กส่งออก-เผยแพร่ตลาดต่ำสุดในรอบ 3 ปี

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กล่าวว่า ข้อเรียกร้องที่เอกชนรายย่อยต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการประมูลข้าว เพื่อให้เอกชนรายกลางและเล็กเข้ามามีส่วนร่วมนั้นเป็นส่วนของการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปคงทำไม่ได้โดยเฉพาะการแยกกองย่อยๆ นั้นเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ เพราะช่องทางการประมูลเพื่อให้เอกชนรายกลางและเล็กเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นมีช่องทางของตลาดเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) อยู่แล้ว ทางกรมการค้าต่างประเทศคงทำงานที่ทับซ้อนกันเพราะต้องรักษารูปแบบและวิธีการระบายผ่านช่องทางเอเฟตไว้

ทั้งนี้ หากเอกชนที่อ้างว่าไม่สามารถประมูลด้วยวิธีการทั่วไปได้เหมือนรายใหญ่ กรมได้เปิดช่องทางในหลายรูปแบบทั้งการให้รวมกลุ่มมาเพื่อขอซื้อข้าวจากโกดังรัฐบาล แต่ต้องมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมายืนยัน โดยยืนยันว่าไม่มีการปิดกั้นจากภาครัฐในการเข้ามาประมูลข้าว

รายงานข่าวจากวงการค้าข้าวเปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวไทยถือว่าลดต่ำลงมากที่สุดในรอบ 3 ปี ซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดให้เอกชนเริ่มสนใจเข้าร่วมประมูลข้าวในโกดังของรัฐบาลมากขึ้น แต่เอกชนรายย่อยยังต้องการให้ภาครัฐเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประมูลแบบทั่วไป เพื่อให้เอกชนรายกลางและเล็กมีส่วนร่วมในการประมูลด้วย เพราะปัจจุบันการประมูลทั่วไปยังเป็นการประมูลแบบยกคลัง ซึ่งทำให้เอกชนรายกลางและเล็กไม่สามารถเข้าถึงข้าวในโครงการได้ และที่สำคัญไม่มีการเปิดเผยราคากับเอกชนที่ร่วมประมูลว่าราคาที่ชนะนั้นซื้อข้าวไปในราคาเท่าไร จึงทำให้เอกชนทั่วไปไม่สนใจเข้าร่วมการประมูล เพราะไม่ว่าจะประมูลราคาเท่าไรเอกชนที่เป็นพรรคพวกของรัฐบาลก็จะได้รับราคาที่ต่ำกว่าอยู่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้

รวมทั้งต้องการให้ภาครัฐกำหนดราคาประมูลระหว่างเอกชนที่ประมูลข้าวเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อการส่งออกในราคาที่เท่ากัน และควรมีการประมูลแยกกอง เพราะปัจจุบันผู้ที่ประมูลข้าวเพื่อจำหน่ายในประเทศจะประมูลข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าผู้ส่งออก

นอกจากนี้ รัฐบาลควรหันกลับมาเน้นการประมูลเพื่อจำหน่ายในประเทศมากกว่า เนื่องจากผู้ส่งออกไทยส่วนใหญ่หันไปลงทุนและเป็นผู้ค้าข้าวเพื่อส่งออกข้าวของประเทศเพื่อนบ้านไปยังประเทศลูกค้าโดยไม่รอประมูลข้าวจากภาครัฐอีกต่อไป

"แม้ว่าจะมีช่องทางการระบายผ่านเอเฟต ให้รายย่อยแต่ราคาจะสูงกว่าการประมูลแบบทั่วไป และมีขั้นตอนที่ซับซ้อน หากจะให้มีการระบายและโปร่งใสจริง ๆ รัฐบาลควรเปิดกว้างให้เอกชนร่วมประมูลแบบทั่วไปด้วย และเมื่อประมูลแล้วเสร็จ ควรมีการเปิดเผยราคาที่ชนะการประมูลด้วยว่าชนะได้ไปเท่าไร" รายงานข่าวระบุที่มา ข่าวสดออนไลน์

อินเดียยึดเบอร์ 1 ข้าวโลกปีที่ 3

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" โดยระบุว่า ในปี 2557 นี้ คาดอินเดียจะยังคงอันดับ 1 ผู้ส่งออกข้าวโลกเป็นปีที่ 3 ด้วยปริมาณส่งออกประมาณ 10 ล้านตัน (จากปี 2556 ส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน) ส่วนอันดับ 2 จะเป็นการชิงตำแหน่งไทยกับเวียดนาม โดยในปีนี้นี้อินเดียได้คาดการณ์ข้าวไทยจะส่งออกได้ประมาณ 7.5 ล้านตัน (จากปี 2556 ส่งออกได้ 6.7 ล้านตัน) ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯคาดการณ์ไทยจะส่งออกข้าวได้ในปีนี้อยู่ประมาณ 8.5 ล้านตัน ส่วนเวียดนามในปีนี้อาจจะส่งออกได้ในปริมาณ 7.5 ล้านตันเช่นกัน (จากปี 2556 ส่งออก 7.2 ล้านตัน)

ทั้งนี้ปัจจัยบวกที่สำคัญที่จะทำให้ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ การเร่งระบายข้าวในสต็อกออกมาอย่างต่อเนื่องทุกช่องทางของรัฐบาลไทยที่มีข้าวเก่า และข้าวในฤดูกาลผลิตใหม่รวมกันอยู่ประมาณ 20 ล้านตัน เพื่อเร่งหาเงินไปจ่ายค่ารับจำนำข้าวชานา ซึ่งราคาที่รัฐบาลขายข้าวได้คงต้องยอมขายในราคาต่ำกว่าต้นทุนที่รับจำนำมา แต่อีกด้านหนึ่งจะทำให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกอยู่ในระดับที่ไม่สูงกว่าคู่แข่ง เช่น เวียดนาม และอินเดียมากนัก ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และส่งออกได้เพิ่มขึ้น ปัจจัยบวกจากเงินบาทอ่อนค่า ทำให้ไทยสามารถลดราคาข้าวแข่งขันได้มากขึ้น

ส่วนปัจจัยลบที่สำคัญคือ ตลาดเป็นของผู้ซื้อ เพราะโดยสต็อกข้าวไทยที่มีอยู่ประมาณ 20 ล้านตัน บวกกับสต็อกข้าวของอินเดียที่มีอยู่ประมาณ 30 ล้านตัน ก็เกินความต้องการของการค้าข้าวโลกในปี 2557 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 40 ล้านตันแล้ว ซึ่งจะทำให้ประเทศผู้ส่งออกข้าวลดราคาแข่งขันเพื่อช่วงชิงตลาด

ขณะนี้ข้าวขาว 5% ของไทยในฤดูกาลผลิตใหม่ 2556/57 ราคาเอฟโอบีเฉลี่ย 440 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ส่วนราคาข้าวใหม่ของเวียดนามที่กำลังจะทยอยออกมาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ล่าสุดราคาขายล่วงหน้าเฉลี่ยเพียง 370-375 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน จากข้าวเก่าราคาเฉลี่ยก่อนหน้านี้อยู่ที่ 380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

"อินเดียน่าจะยังคงอันดับ 1 ประเทศผู้ส่งออกข้าวในปีนี้อาจได้ที่ 10 ล้านตัน แต่ก็อยู่ที่นโยบายของรัฐบาลเขาด้วย เพราะขณะนี้อินเดียให้การอุดหนุนข้าวราคาถูกแก่ประชาชนโดยขายกิโลกรัมละแค่ 4-5 บาท ซึ่งหากใช้ข้าวมากสต็อกก็จะลดลงเร็ว และอาจมีผลต่อการส่งออก ส่วนเวียดนามในปีผ่านมามีตัวเลขทางการส่งออกข้าวได้ 7.2 ล้านตัน แต่ในข้อเท็จจริงเขาส่งออกผ่านแดนไปจีนโดยไม่ได้ลงบันทึกอีกกว่า 1 ล้านตัน รวมปีที่แล้วเขาส่งออกจริงประมาณกว่า 8 ล้านตัน ขณะที่ไทยโดยศักยภาพเราสามารถส่งออกได้ปีหนึ่งถึง 10-10.5 ล้านตัน ปีนี้จะส่งออกได้มากน้อยแค่ไหนคงขึ้นกับราคา และคุณภาพ รวมถึงรัฐบาลชุดใหม่จะมีการทบทวนโครงการรับจำนำอย่างไร ซึ่งผ่าน 6 เดือนไปแล้วสมาคมจะทบทวนคาดการณ์ส่งออกข้าวอีกครั้ง"

สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงเกษตรอินเดียนี้อินเดียที่ระบุว่าในปีการตลาด 2556-2557 (1 ต.ค. 56-30 ก.ย. 57) คาดอินเดียจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้ว อันเนื่องมาจากผลผลิตข้าวโลกที่ปรับตัวดีขึ้น การลดโครงการรับจำนำข้าวของไทย และค่าเงินรูปีที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ในช่วง 3 เดือนแรกของการตลาด 2556-2557 (ต.ค.-ธ.ค. 56) อินเดียส่งออกข้าวไปแล้ว 2.419 ล้านตัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีการตลาดก่อนหน้านี้ที่มีปริมาณ 2.752 ล้านตัน ลดลง 13.77%

สำหรับภาพรวมปริมาณข้าวในอินเดีย สำหรับปีการตลาด 2556-2557 อินเดียมีข้าวคงเหลือยกมาจากการตลาด 2555-2556 ปริมาณ 24.38 ล้านตัน และคาดว่าในปีการตลาดปัจจุบันจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 102 ล้านตัน ยอดรวมข้าวทั้งประเทศจะมีปริมาณอยู่ที่ 126.38 ล้านตัน ซึ่งจะใช้สำหรับการบริโภคภายในประเทศประมาณ 94

ล้านตัน และส่งออกประมาณ 10 ล้านตัน เมื่อถึงสิ้นปีการตลาด 2556-2557(สิ้นสุด ก.ย. 57) คาดอินเดียจะมีข้าว เหลือยกไป 22.38 ล้านตัน ขณะที่การบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 7.83 ล้านตัน ปริมาณข้าวสำรองเพียงพอสำหรับการ บริโภคภายใน 2.86 เดือน และสัดส่วนของการสำรองข้าวต่อการบริโภคอยู่ที่ 0.24

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

‘เกษตร’เผยน้ำไม่เพียงพอปลูกข้าวนาปรัง

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และนายสุพจน์ ไขว้จักรชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมว่า สถานการณ์น้ำในขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจากปริมาณน้ำใน 2 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ เหลือน้ำที่จะใช้ในแผนใช้น้ำฤดูแล้งเพียง 2 พันกว่าล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น จากปริมาณน้ำใช้การที่เหลืออยู่โดยประมาณ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยน้ำส่วนนี้จะต้องใช้สนับสนุนกิจกรรมทุกอย่าง ทั้งการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม ในระยะเวลาอีก 3 เดือนข้างหน้าหรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งต้องบริหารอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้กระทบกับ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งนี้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และโครงการต่าง ๆ ที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ ซึ่งบางโครงการอาจมีความจำเป็นที่ ต้องใช้งบประมาณที่นอกเหนือจากงบประมาณแต่มีความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ รวมถึงโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่ ได้ผ่านการประชาคมในแต่ละจังหวัดจำนวน 45 ล้านบาทที่อยู่ในขั้นตอนเสนอสำนักงบประมาณด้วย โดยจะรวบรวม ข้อมูลทั้งหมดเสนอผ่าน กบอ. ก่อนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า

นายยุคล กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันชัดเจนว่าปริมาณน้ำในลุ่มเจ้าพระยานั้นไม่เพียงพอที่ เกษตรกรจะปลูกข้าวนาปรังครั้งที่สองได้อย่างแน่นอน ดังนั้น การที่เสนอเข้ากรม.ครั้งนี้เพื่อให้มีการประกาศและมี หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าหากเกษตรกรมีการปลูกข้าวนาปรังรอบสองหรือตั้งแต่ 1 กพ.57 ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการ ช่วยเหลือหรือเข้าโครงการจากภาครัฐ แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งก็ตาม

ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมชลประทานได้ติดตาม สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งก็พบว่าปริมาณน้ำที่ ปล่องลงมาเพื่อผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไม่เพียงพอ ทำให้ค่าความเค็มของน้ำยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 0.5 กรัมลิตร จึงได้ดำเนินการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อไล่น้ำเค็มเพิ่มเติม ซึ่งกรมชลประทานจะต้องเฝ้าระวังและ บริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระทบต่อน้ำประปาในพื้นที่นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-13 ก.พ. 2557 มีจำนวน 30,064 ตัน มูลค่า 12.639 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 82.8% และ มูลค่าลดลง 83.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 175,549 ตัน มูลค่า 75.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-13 ก.พ. 2557 มีจำนวน 337,318 ตัน มูลค่า 140.193 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยปริมาณลดลง 41.8% และมูลค่าลดลง 45.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 579,773 ตัน มูลค่า 258.582 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

สมาคมอาหารเวียดนาม เปิดเผยข้อมูลการส่งออกข้าวในเดือนที่แล้วโดยเวียดนามส่งออกข้าว 307,255 ตัน ในราคาเฉลี่ยตันละ 415.14 เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปริมาณการส่งออกในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ราคาข้าวจะสูงขึ้นก็โลกรัมละ 38.28 เหรียญสหรัฐฯก็ตาม คาดว่าการส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์จะอยู่ระหว่าง 300,000 - 350,000 ตัน

ทั้งนี้ ตลาดส่งออกใหญ่สุดของเดือนมกราคมอยู่ที่ฟิลิปปินส์ ขณะที่การส่งออกไปยังจีน และประเทศต่างๆ ในแอฟริการ่วงลงอย่างหนัก เช่นเดียวกับความต้องการนำเข้าข้าวในตลาดดั้งเดิมแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ลดลง

สมาคมอาหารระบุว่า เวียดนามต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรง จากประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆ ในปีนี้พร้อมชี้ว่า ปัจจัยหลักๆ ที่อาจส่งผลต่อตลาดข้าวโลกในปี 2556 รวมถึงการเลือกตั้งในไทย การเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังของเวียดนาม และความต้องการจากจีน และประเทศแอฟริกา ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาดโลก

ทั้งนี้ การที่เวียดนามจะบรรลุเป้าการส่งออกข้าว 7 ล้านตันที่ตั้งไว้สำหรับปีนี้นั้น สมาคมอาหารได้เพิ่มการส่งออกข้าวไปยังประเทศต่างๆ ในแอฟริกา โดยที่ผ่านมา เวียดนามได้ส่งออกข้าวไปยัง 30 ประเทศในภูมิภาคดังกล่าว รวมถึง ไอวอรีโคสต์ กานา เซเนกัล แองโกลา และแคเมอรูน

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเปิดเผยว่า รัฐบาลเวียดนามวางแผนที่จะเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 812,500 ไร่ มาปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการเกษตร โดยในปี 2556 เวียดนามมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 49.375 ล้านไร่ ขณะที่มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดประมาณ 7,231.25 ไร่ ซึ่งปัจจุบันเวียดนามผลิตข้าวได้มากกว่าความต้องการในประเทศ และนำเข้าข้าวโพดและถั่วเหลืองปีละ 4 ล้านตัน ด้วยเหตุนี้ทางการเวียดนามจึงวางแผนที่จะจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดอื่น เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ระบุเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจะคงระดับการผลิตข้าวไว้โดยใช้แปลงข้าวต้นแบบและใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกในพื้นที่ประมาณ 1.25 - 1.56 ล้านไร่ โดยในปี 2557 คาดการณ์ว่า เวียดนามมีพื้นที่ปลูกประมาณ 47.5 ล้านไร่ ผลผลิต 43.4 ล้านตันข้าวเปลือก

ขณะที่ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2556/57 เวียดนามมีผลผลิต 27.7 ล้านตันข้าวสารพื้นที่ปลูกประมาณ 48.75 ล้านไร่ ลดลงจาก 49.14 ล้านไร่ หรือลดลงประมาณ 387,500 ไร่ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ความต้องการในประเทศประมาณ 20.5 ล้านตัน

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (The Vietnam Ministry of Industry and Trade; MIT) กระตุ้นให้เกษตรกรปลูกข้าวคุณภาพดี อาทิ ข้าวหอมและข้าวเหนียว เพื่อรักษาตำแหน่งในตลาดแอฟริกา

โดยเมื่อปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับประเทศกินี ซึ่งเปิดโอกาสให้เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณปีละ 300,000 ตัน ไปยังกินี ในช่วงระหว่าง เม.ย. 2556-ธ.ค. 2558 เช่นเดียวกับที่มีการลงนามกับประเทศโคโมโลส ซึ่งเปิดโอกาสให้เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณปีละ 60,000 ตัน ในช่วงระหว่าง ส.ค. 2556-ธ.ค. 2558 และยังมี การลงนามกับประเทศเซียร์ราลีโอนด้วย

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าตระหนักว่า การผลิตข้าวคุณภาพดีเป็นสิ่งที่เวียดนามต้องเผชิญในการแข่งขันที่สูงขึ้นกับประเทศอินเดียและประเทศไทย โดยรัฐมนตรีฯ มีกำหนดจะเยือนประเทศแองโกลาและประเทศไอวอรีโคสต์ เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOUs) กับเครือข่ายบริษัทของแอฟริกา

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

กัมพูชา

หนังสือพิมพ์ People's Daily ระบุว่า ประเทศกัมพูชามีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเหมาะสำหรับปลูกข้าวเป็นอย่างมาก โดยในปี 2556 ที่ผ่านมากัมพูชามีปริมาณส่งออกข้าว 0.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 84% จากปีที่ผ่านมา และรัฐบาลกัมพูชาเริ่มเห็นความสำคัญของการส่งออกข้าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น และสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย

รัฐบาลกัมพูชา จึงได้ตั้งเป้าหมายปริมาณส่งออกข้าว 1 ล้านตันในปี 2558 และแม้ว่าปัจจุบันกัมพูชากำลังเผชิญหน้ากับผลผลิตข้าวที่ต่ำและอุปกรณ์ผลิตที่ล้าหลัง แต่เมื่อหลายปีที่ผ่านมา จีนเริ่มเข้ามาให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและเทคโนโลยีแก่กัมพูชา เพื่อส่งเสริมกัมพูชาให้มีขยายการส่งออกได้มากขึ้น

ที่ผ่านมา เนื่องจากกัมพูชามีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ล้าสมัย ทำให้ผลผลิตข้าวค่อนข้างต่ำ โดยมีผลผลิต 3.5 ตันต่อเฮกตาร์ ซึ่งโหม่ว (1 ไร่เท่ากับ 2.4 โหม่ว) ละไม่ถึง 240 กิโลกรัม โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน พื้นที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำส่งผลให้ผลผลิตน้อย มีเพียง 1 ใน 6 เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูฝน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมพื้นฐานและด้านชลประทานที่ล้าหลังนั้น การขาดแคลนโรงสีข้าว ดังนั้นข้าวส่วนใหญ่ต้องส่งไปแปรรูปยังประเทศเวียดนามและไทย

ที่ปรึกษาอาวุโสทางเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาระบุว่า กัมพูชาเป็นประเทศแห่งการเกษตร การพัฒนาของชนบทและการเกษตรมีความสำคัญต่อกัมพูชามาก และการสนับสนุนด้านเงินทุนและเทคโนโลยีจากจีนนั้น ได้ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชา ให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เพิ่มความสามารถในด้านการแปรรูปข้าว โรงสีข้าว Guohong (Cambodia) Industries Limited ตั้งอยู่จังหวัด Kampong Chhnang เป็น 1 ในบรรดาโรงสีข้าวของจีนที่ตั้งอยู่ที่กัมพูชา โดยแต่ละวัน สามารถแปรรูปข้าวได้ถึง 150 ตัน ซึ่งทำให้สามารถรองรับแรงงานท้องถิ่นได้ และยังเพิ่มรายได้ให้กับชาวนาได้อีกด้วย

2. ปรับปรุงคุณภาพข้าว ปัจจุบัน กัมพูชามีจำนวนโรงสีข้าวประมาณ 0.03 ล้านแห่ง โดยส่วนมากเป็นโรงสีข้าวขนาดเล็ก มีเทคโนโลยีล้าสมัย ทำให้แต่ละปีสามารถแปรรูปข้าวที่มีคุณภาพสูงได้เพียงหลายแสนตัน ซึ่งไม่ตรงกับมาตรฐานข้าวของนานาชาติ หากต้องการปรับปรุงโรงสีข้าวให้พัฒนามากยิ่งขึ้น ต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ซึ่งเงินทุนของจีนนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรของกัมพูชามาก ในขณะที่เดียวกัน จีนยังถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับบุคคลกรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการผลิตต่อไป

3. เพิ่มความสามารถในด้านการผลิตข้าวของกัมพูชา จีนได้ให้การสนับสนุนในด้านการสร้างระบบชลประทานแก่กัมพูชา ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ระหว่างการปลูกข้าว และสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวให้มีปริมาณมากยิ่งขึ้น

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ม.ค. 2557 มีจำนวน 2.12 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับบริโภค 62 วัน) ลดลง 16% จากจำนวน 2.52 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.49 ล้านตันในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลัง NFA (The National Food Authority) มีจำนวนประมาณ 270,000 ตัน ลดลงประมาณ 54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงต่ำที่สุดในรอบ 8 ปี (คิดเป็นสัดส่วน 13%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 8 วัน) โดยเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 43.8%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 580,000 ตัน ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 27%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 17 วัน) ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.27 ล้านตัน (คิดเป็นสัดส่วน 60%ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 37 วัน)

ที่มา Oryza.com

บรูไน

บรูไน ไทมส์รายงานว่า นักลงทุนต่างชาติในบรูไนสนใจเข้าร่วมนโยบายรับซื้อข้าวจากเกษตรกรของบรูไน โดยนโยบายดังกล่าว รัฐบาลบรูไนจะซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคา 1.26 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม

ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวในบรูไนเป็นหนึ่งในราคาข้าวที่สูงที่สุดในโลก โดยซิค โมฮาเหม็ด รัซซี ผู้อำนวยการโครงการผลผลิตข้าวแห่งชาติบรูไนระบุว่า ราคาข้าวที่สูงนี้เองกลายเป็นการดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ทางรัฐบาลบรูไนมองว่า ความสนใจของนักลงทุนที่จะเข้าร่วมโครงการจะเป็นการสร้างงานให้กับเกษตรกรท้องถิ่น ในแง่ของอุตสาหกรรมเกษตร ด้านการปลูกข้าว

อย่างไรก็ตาม นายรัซซีเน้นย้ำว่า นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นบริษัทร่วมทุนกับ บริษัทสัญชาติบรูไน เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่ามีการสร้างงานให้ชาวบรูไนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557 มีประมาณ 31.27 ล้านตัน ลดลงประมาณ 12% เมื่อเทียบกับจำนวน 35.38 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวในเดือนนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากจำนวน 29.85 ล้านตันในเดือน ม.ค. 2557 ที่ผ่านมา โดยที่สต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 2 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 13.8 ล้านตัน

สำหรับสต็อกพืชอาหารโดยรวม (Total food grain stocks) นั้น มีจำนวนประมาณ 55.54 ล้านตัน ลดลงประมาณ 16% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสต็อกข้าวสาลีที่ลดลง ซึ่ง ณ วันที่ 1 ก.พ. มีสต็อกข้าวสาลีอยู่ประมาณ 24.2 ล้านตัน ลดลงประมาณ 22% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](#)

จีน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (The National Development and Reform Commission; NDRC) ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ว่า จีนจะปรับเพิ่มราคาข้าวขั้นต่ำอย่างต่อเนื่องในปี 2557 เพื่อกระตุ้นการปลูกข้าวของชาวนาและเพิ่มปริมาณผลผลิต

NDRC ระบุว่า ราคาข้าวขั้นต่ำสำหรับข้าวอินดิคาตันฤดู เพิ่มขึ้น 60 หยวน/ตัน เป็น 2,700 หยวน/ตัน ในขณะที่ราคาข้าวอินดิคากลางและปลายฤดูจะเพิ่มขึ้น 60 หยวน/ตันจากปีก่อน เป็น 2,760 หยวน/ตัน ขณะเดียวกัน ราคาข้าวจาปอนิกา อยู่ที่ 3,100 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100 หยวน/ตัน

ในส่วนของข้าวสาลีนั้น ก่อนหน้านั้นจีนได้กำหนดราคาข้าวสาลีขั้นต่ำสำหรับปี 2557 เอาไว้ที่ 2,360 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 120 หยวน/ตัน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จีนได้กำหนดราคาข้าวขั้นต่ำสำหรับธัญพืช ซึ่งรวมถึงข้าวเจ้าและข้าวสาลี มาตั้งแต่ปี 2547 โดยรัฐบาลจะรับซื้อธัญพืชจากเกษตรกรในราคาที่รัฐกำหนด หากราคาในตลาดลดลงต่ำกว่านั้น

[ที่มา Oryza.com](#)

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรักได้ประกาศการประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือสหรัฐฯ และข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ สเปน หรือออสเตรเลีย จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 23 ก.พ. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลถึงวันที่ 27 ก.พ.

กระทรวงการค้าของอิรักได้ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวเมล็ดยาวจากประเทศอูรุกวัย บราซิล อาร์เจนตินา หรือสหรัฐฯ และข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ สเปน หรือออสเตรเลีย จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2557 ที่ผ่านมา โดยอิรักตกลงซื้อข้าวจำนวน 100,000 ตัน โดยซื้อข้าวจากประเทศอาร์เจนตินาจำนวน 30,000 ตัน จากบริษัท Ameropa ในราคา 703.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF และจากบริษัท SAIF International เป็นข้าวจาก

ประเทศอาร์เจนติน่าจำนวน 40,000 ตัน และข้าวจากอุรุกวัยจำนวน 30,000 ตัน ในราคา 713 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2556/57 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 471.15 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 469.5 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2555/56 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น เช่น ประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ปากีสถาน อียิปต์ บราซิล และไทย ซึ่งคาดว่าในปี 2556/57 จะมีผลผลิต 20.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2555/56 ที่ 20.2 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ โดยประเทศจีนนั้น คาดว่าในปี 2556/57 จะมีผลผลิต 141.5 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่อินเดียคาดว่าในปี 2556/57 จะมีผลผลิต 103 ล้านตันข้าวสาร

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2556/57 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 473.08 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่มีจำนวน 466.79 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2556/57 คาดว่าจะลดลงเหลือ 105.18 ล้านตันข้าวสาร จากระดับ 107.12 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกปลายปี 2556/57 จะเพิ่มขึ้นเป็น 14.73 ล้านตันข้าวสาร จากคาดการณ์ในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 12.83 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2557 จะมีปริมาณ 40.23 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 38.31 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556 โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะนำเข้าประมาณ 3.2 ล้านตัน ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 3.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2.8 ล้านตันที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2556 ในขณะที่อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.65 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.25 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.25 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลและแอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.15 และ 0.975 ล้านตัน ตามลำดับ

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2557 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออก 8.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 6.7 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2557 จะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ลดลงจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 10.5 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออก 7.2 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.4 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.35 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน

ที่มา USDA